

Phóng viên: Xin ông cho biết nội dung chính của Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/5/2022 của BHXH Việt Nam?

Ông Mạc Thanh Hải: Thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH và Quyết định số 546/QĐ-TTg, ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2022 - 2025, ngày 11/5/2022 BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1234/BHXH-TST về việc ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, đồng thời ban hành Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, ngày 12/5/2022 quy định quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.

Tại thời điểm tháng 6/2022, toàn tỉnh có 260 đại lý thu BHXH, BHYT là UBND các xã, phường, thị trấn; 6 đại lý thu hội nông dân huyện và 32 đại lý thu trạm y tế xã và đại lý thu Bưu điện tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, được sự nhất trí của UBND tỉnh, BHXH tỉnh triển khai thực hiện thành lý hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã, phường, thị trấn. Đồng thời, ký quy chế phối hợp để thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT với các tổ chức chính trị - xã hội và UBND xã, phường, thị trấn nhằm tiếp tục duy động sự vào cuộc của các cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể trong công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, tiếp tục bảo đảm tối an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Quyết định số 1155/QĐ-BHXH không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT

Ngày 12/5/2022, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Quyết định số 1155/QĐ-BHXH về việc ban hành quy chế quản lý, hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Để hiểu rõ hơn những thay đổi cũng như tác động của Quyết định số 1155/QĐ-BHXH đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT, phóng viên Báo Thái Bình có cuộc trao đổi với ông Mạc Thanh Hải, Phó Giám đốc BHXH tỉnh về nội dung này.

Phóng viên: Đến thời điểm này, BHXH tỉnh đã thực hiện và triển khai các nội dung của Quyết định số 1155/QĐ-BHXH như thế nào, thưa ông?

Ông Mạc Thanh Hải: Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT do Chính phủ giao và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tham gia BHXH, BHYT, BHXH tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2174/UBND-KGVX, ngày 24/6/2022 chỉ đạo việc triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các huyện kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH trên địa bàn các huyện.

BHXH tỉnh, huyện đã thực hiện ký thanh lý hợp đồng đại lý thu với các tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn; tổ chức ký hợp đồng với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT có đủ các điều kiện theo quy định để thực hiện thu BHXH, BHYT, bảo đảm không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT. Hiện trên địa bàn tỉnh có 3 tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT là: Bưu điện tỉnh, Viettel



Cán bộ bảo hiểm tuyên truyền chính sách BHXH tới người dân.

Pay Thái Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dịch vụ Phúc Thịnh. Các tổ chức dịch vụ đều có điểm thu tại các xã, phường, thị trấn và đội ngũ công tác viên tại các thôn, tổ dân phố, thuận tiện cho người dân liên hệ làm các thủ tục tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Bên cạnh đó, ngày từ đầu tháng 7/2022

BHXH tỉnh đã triển khai ký quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với UBND xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh làm cơ sở tổ chức các hoạt động phối hợp tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT nói chung và triển khai công tác truyền thông, vận động, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại

các địa phương nói riêng. Với sự chủ động, tích cực trong công tác tham mưu cũng như tổ chức thực hiện, trong thời gian ngắn BHXH tỉnh đã triển khai ký và thực hiện hợp đồng với các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thuận lợi, nhận được sự đồng thuận của các tổ chức dịch vụ, nhân viên thu cũng như nhân dân trên địa bàn tỉnh;

bảo đảm việc thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nổi hân và tăng mới được liên tục, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Phóng viên: Với những kết quả bước đầu đã đạt được, BHXH tỉnh sẽ có những giải pháp gì để tiếp tục phát triển người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình?

Ông Mạc Thanh Hải: Từ những kết quả bước đầu đạt được, thời gian tới BHXH tỉnh tiếp tục tập trung triển khai các giải pháp phát triển tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tiếp tục tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT; đôn đốc việc thực hiện chỉ tiêu giao và phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại các xã, phường, thị trấn.

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; có chính sách trích ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngoài mức hỗ trợ của Nhà nước.

Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện hiệu quả, đa dạng các chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ, hội viên và nhân dân trong tỉnh. Thực hiện và hướng dẫn BHXH huyện nghiêm túc thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức dịch vụ làm tốt khâu rà soát đối tượng tiềm năng, tuyên truyền, vận động, phát triển nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Hướng dẫn BHXH huyện phối hợp tốt với UBND xã, phường, thị trấn thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp đã ký kết; tích cực chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền BHXH, BHYT tại địa phương; đưa chỉ tiêu phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình vào chỉ tiêu thi đua của từng thôn, tổ dân phố. Chú trọng công tác tuyên truyền; tiếp tục đào tạo, mở rộng mạng lưới nhân viên thu. Phối hợp với các tổ chức dịch vụ thu tăng cường tổ chức các hội nghị khách hàng để đưa chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đến với từng người dân có tiềm năng tham gia, phấn đấu đạt chỉ tiêu giao. Làm tốt công tác chăm sóc khách hàng; tăng cường bồi dưỡng, người lao động toàn ngành đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ý thức thực thi công vụ, phục vụ tốt quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, coi đây là một yếu tố quan trọng để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nói riêng và mở rộng độ bao phủ BHXH, BHYT nói chung.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DUY TÙNG (thực hiện)

Sôi nổi phong trào dân vũ ở KIẾN XƯƠNG

Những năm gần đây, phong trào dân vũ đã thu hút đông đảo phụ nữ huyện Kiến Xương tham gia, qua đó không chỉ tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe mà còn là điểm hẹn để chị em gặp gỡ, trò chuyện, tăng cường tình đoàn kết.

Cứ đầu tuần vào 5 giờ hoặc 20 giờ hàng ngày, thành viên các câu lạc bộ (CLB) dân vũ ở xã Vũ Ninh lại luyện tập hăng say. Chị Nguyễn Thị Huyền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã cho biết: Tùy theo lịch của từng chi hội, có chi hội duy trì tập vào 5 giờ, có chi hội bắt đầu tập lúc 20 giờ, mỗi buổi tập kéo dài hơn 1 tiếng rất bổ ích. Thôn nhiều nhất có hơn 40 chị em, thôn ít cũng hơn 25 chị em tham gia. Với hàng chục bài tập xen kẽ giữa khiêu vũ, thể dục nhịp điệu và các bài tập kết hợp phong phú, các điệu nhảy sôi động đã cuốn hút chị em tham gia ngày càng đông. Phong trào dân vũ bắt đầu từ năm 2019 với một CLB của xã, sau nhân rộng ra các thôn, đến nay 10/10 thôn đều có CLB dân vũ. Từ khi có CLB dân vũ, đời sống tinh thần, sức khỏe của chị em được cải thiện rõ rệt, tình làng nghĩa xóm thêm khăng khít. Để phong trào phát

triển, Hội LHPN xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia, viết bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và tổ chức giao lưu giữa các thôn và các huyện trên địa bàn tỉnh. Ở xã Hồng Tiến, tất cả CLB dân vũ đều hoạt động vào buổi tối. Chị Phạm Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: Phong trào dân vũ đã thu hút gần 200 hội viên tham gia. Ngày 20/10/2019, các CLB ra mắt và biểu diễn ở tất cả các chi hội trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, nhân dân. Cũng từ đó, các chi hội vận động quần góp, xã hội hóa để mua loa di động và trang phục để luyện tập. Đến nay, CLB nào cũng có loa di động, mỗi thành viên có từ 2 bộ trang phục trở lên. Dân vũ không chỉ giúp phụ nữ khỏe đẹp mà còn góp phần nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở địa phương.

Bà Bùi Thị Quyên, thôn Tân Thành cho biết: Hàng ngày chúng tôi luyện tập, đến nay các chị em đều thành thục, mỗi buổi biểu diễn hàng chục bài. Tham gia CLB dân vũ, ngoài lợi ích về sức khỏe, cái được lớn nhất đó chính là thay đổi tư duy, nhận thức của chị em. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nông thôn như chúng tôi ngày nay lại có thể trở thành những "vũ công" điệu luyện như vậy. Đặc biệt, khi tham gia CLB dân vũ, các hội viên mạnh dạn, tự tin hơn trong giao tiếp, phong cách ăn mặc cũng đẹp hơn, phù hợp với xu hướng mới. Ở xã Vũ Hòa, phong trào thể dục thể thao đến sớm hơn mọi nơi. Năm 2017 xã đã có CLB aerobic với 50 thành viên. Đến năm 2019, 5/5 thôn đều tập dân vũ vào buổi tối tại sân nhà văn hóa thôn, từ đó đến nay phong trào đã thu hút được 250 hội viên tham gia. Chị Nguyễn Thị Lịch, thành viên CLB dân vũ thôn 3 cho biết: Sau một ngày

lao động, cứ tối đến chúng tôi được tập trung cùng nhau hàn huyên, nhẩy các điệu mà mình yêu thích, cảm thấy cuộc sống ý nghĩa hơn nhiều so với việc chỉ ngồi xem ti vi như trước. Nhẩy dân vũ đơn giản, dễ học nên ai cũng có thể tham gia, tạo sự gắn gũi, thân thiện và có sức lan tỏa mạnh. Đến với CLB dân vũ, chị em không chỉ thỏa mãn đam mê của mình mà còn có dịp để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.

Toàn huyện Kiến Xương hiện có 264 CLB dân vũ với trên 10.000 hội viên, phụ nữ tham gia. Thông qua các buổi tập, các cấp hội phụ nữ trong huyện còn lồng ghép tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho hội viên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch"... Vừa qua, Hội LHPN huyện đã tổ chức hội thi dân vũ cấp huyện với 10 đội được lựa chọn tham gia tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để chị em nâng cao sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới. Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục vận động chị em tham gia các CLB đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, các hội thi dân vũ trên toàn huyện để thúc đẩy phong trào dân vũ ngày càng phát triển.

THU THUY



Các điệu dân vũ được chị em biểu diễn thuần thục.

Bí thư Chi đoàn nhiều lần hiến máu tình nguyện



Vợ chồng anh Kiểm, chị Ngọc là tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Với tâm niệm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", anh Vũ Mạnh Kiểm, ở thôn Nam Bi, xã Tân Hòa (Vũ Thư) đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện (HMTN) để chia sẻ những giọt máu của mình cho người bệnh.

Nhớ về lần hiến máu đầu tiên, anh Kiểm tâm sự: Đó là khi tôi đang là sinh viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình, khi nhà trường phát động phong trào hiến máu nhân đạo, lúc đầu tôi cũng thấy lo lắng vì bản thân chưa từng hiến máu bao giờ. Tuy nhiên, được thầy cô giáo và các bạn tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa của việc HMTN, tôi mạnh dạn đăng ký tham gia. Sau khi hiến máu, tôi không thấy có vấn đề gì về sức khỏe, thậm chí còn rất vui vì thấy mình đã làm được một việc ý nghĩa. Chính lần hiến máu đầu tiên đó đã truyền cảm hứng để sau này khi ra trường và về công tác tại HTXNN xã Tân Hòa, anh Kiểm còn rất nhiều lần tham gia HMTN. Đến nay anh đã 9 lần tham gia HMTN.

Từ kinh nghiệm tham gia hiến máu của bản thân, anh Kiểm đã tích cực lan tỏa và truyền năng lượng tích cực đến người thân, bạn bè; tuyên truyền, vận động họ cùng tham gia HMTN để mang lại những điều tốt đẹp cho

những người bệnh cần máu. Vợ anh là chị Đồng Thị Ngọc, trước đây cũng rất sợ khi nói đến việc hiến máu. Nhưng sau những lần chứng kiến chứng minh đi hiến máu về sức khỏe bình thường, chị cũng đã mạnh dạn tham gia HMTN. Anh Kiểm cho biết: Vợ tôi hiện đang làm công nhân tại huyện Thái Thụy, mặc dù trước kia cũng có phần e dè nhưng giờ đây vợ tôi cũng rất tích cực tham gia HMTN. Mỗi khi công đoàn công ty phát động phong trào HMTN là vợ tôi đều tham gia.

Hiện anh Kiểm đang là kiểm soát trưởng của HTXNN đồng thời là Bí thư Chi đoàn thôn Nam Bi, xã Tân Hòa. Là cán bộ trẻ năng động, nhiệt tình, trách nhiệm, ngoài làm tốt công việc chuyên môn, anh còn là một bí thư chi đoàn sôi nổi, nhiệt huyết với phong trào. Thời gian qua, vai trò Bí thư Chi đoàn thôn Nam Bi, anh đã đứng ra kêu gọi các đoàn viên và nhân dân trong thôn ủng hộ được gần 60 triệu đồng để trồng hàng cây ven đường và tu sửa sân chơi cho nhân dân trong thôn. Giờ đây, hàng cây đã lên xanh tốt, góp phần tạo cảnh quan, làm cho diện mạo quê hương ngày càng sạch đẹp.

Chị Đỗ Thị Yên, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hòa nhận

xét: Đồng chí Kiểm là cán bộ đoàn rất năng nổ, nhiệt tình tham gia đóng góp cho phong trào đoàn của địa phương. Mỗi khi có chương trình do Đoàn Thanh niên xã phát động, đồng chí Kiểm đều gương mẫu đi đầu. Trong phong trào HMTN thì vợ chồng đồng chí Kiểm là tấm gương tiêu biểu.

Ông Ngô Xuân Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Vũ Thư cho biết: Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động một cách đồng bộ từ huyện đến cơ sở nên nhận thức về phong trào hiến máu nhân đạo và an toàn truyền máu của các tầng lớp nhân dân trong huyện đã được nâng lên, mọi người đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, cũng như hiến máu theo chỉ dẫn của bác sĩ không có hại tới sức khỏe. Nhờ những tấm gương như vợ chồng anh Kiểm, chị Ngọc mà số lượng người đăng ký tham gia HMTN trên địa bàn huyện Vũ Thư ngày một đông, đối tượng tham gia ngày càng đa dạng hơn. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 20 gia đình HMTN nhiều lần, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu về máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện.

HỒNG GIA